

Số: 78/PGDDĐT

Quận Lê Chân, ngày 23 tháng 5 năm 2023

V/v tham gia Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thuộc quận.

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/QU ngày 12/5/2023 của Quận ủy Lê Chân về Kế hoạch tổ chức Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023 (gửi kèm theo).

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Hiệu trưởng các trường học thuộc quận triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phát động và hưởng ứng Kế hoạch Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023 đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong các nhà trường.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, quy mô, thể lệ của Hội thi bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; cổ vũ, động viên, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia Hội thi của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường hưởng ứng tham gia Cuộc thi **trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”**, hình thức thi trực tuyến tại **địa chỉ: website <http://hphocbac.tuyengiaohaiphong.vn>**. Khuyến khích phụ huynh và học sinh cùng tham gia.

**(Khi vào thi nhập đủ thông tin cá nhân, chọn đơn vị dự thi là Quận Lê Chân để được tính số lượt dự thi).**

**Thời gian thi:** Trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày **11/5/2023** và kết thúc vào ngày **11/7/2023**.

**Nội dung thi:** Tìm hiểu về những vấn đề sau:

Tình cảm, sự quan tâm, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng.

Chuyên đề “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”.

Những thành tựu, kết quả của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

\* **Lưu ý:** Các trường cử cán bộ theo dõi, tổng hợp số lượng người thi, lượt thi về Phòng GD&ĐT theo đường link gửi qua email (*đ/c Vân Hiền nhận*).

#### 4. Đối với Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”

\* **Số lượng tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm/bậc học.** Khuyến khích các bậc học gửi số lượng tác phẩm dự thi nhiều hơn số lượng phân bổ nêu trên.

Các trường MG Kim Đồng 4, TH Nguyễn Văn Tố; THCS Ngô Quyền là khối trưởng, có nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở, phân công các trường trong từng bậc học thực hiện, đồng thời tổng hợp; lựa chọn các ảnh có chất lượng, đúng nội dung chủ đề để tham gia Hội thi.

\* **Nội dung thi:** Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh các nội dung:

Vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, vùng đất và con người quận Lê Chân:

+ Hình ảnh các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá, điểm đến ấn tượng của quận Lê Chân;

+ Những khoảnh khắc trong cuộc sống, học tập, lao động, công tác, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, đặc sản của quận Lê Chân;

+ Những công trình du lịch - văn hóa, các loại hình du lịch, các Lễ hội, các hình thức văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống thuộc quận Lê Chân;

- Thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển quận, các hoạt động chính trị-văn hóa-xã hội, sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội...

- Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương tiêu biểu trong việc học tập làm theo Bác.

\* **Hình thức dự thi:**

Tác phẩm dự thi là các bộ ảnh được in, đóng quyển, số lượng **không quá 20 ảnh/bộ**. Mỗi tác phẩm dự thi phải có tên tác phẩm, có phần giới thiệu, chú thích nội dung từng ảnh cụ thể, địa điểm, thời gian chụp ảnh để làm nổi bật lên ý nghĩa của tác phẩm.

Ảnh dự thi đảm bảo sắc nét, không mờ nhòe, không cắt ghép, độ phân giải ít nhất **300 DPI hoặc 3000x2400 pixel**. Ảnh in kích thước không quá khổ A4. Không được ghi chú thích, lời giới thiệu, chữ ký lên trên ảnh. Phải được chụp tại địa bàn quận Lê Chân, là những ảnh chưa đạt giải ở các cuộc thi khác, có thể đã được đăng tải trên hệ thống thông tin truyền thông, thời gian chụp từ **tháng 01/2020 đến hết ngày 15/7/2023**. Nếu ảnh chụp ngoài địa bàn quận phải đảm bảo là ảnh những hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc quận đang thực hiện nhiệm vụ công tác, học tập.

Các tác phẩm dự thi đạt giải sẽ được sử dụng để phục vụ triển lãm ảnh, tuyên truyền, quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

**\* Thời gian nộp tác phẩm dự thi:**

Tác phẩm dự thi nộp về Phòng GD&ĐT **trước ngày 10/7/2023** (*gửi đồng thời file mềm tác phẩm dự thi về email (đ/c Vân Hiền nhận).*

5. Các trường học nghiên cứu, bám sát nội dung, hình thức, thời gian dự thi để đảm bảo theo quy định Cuộc thi; Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị tham gia tốt Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” đạt hiệu quả.

Phòng GD&ĐT đề nghị các trường, khối trưởng các bậc học nghiêm túc triển khai, thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG****Phạm Sỹ Tuyên**